

19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 17/7, các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố dự hội nghị.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 với mục đích cụ thể hóa, đưa các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, thực hiện hiệu quả

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 46,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2022 còn khoảng 5,4%, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp tăng 3,36% (cao nhất trong những năm gần đây). Sau gần 3 năm thực hiện, cả nước đã huy động được trên 1,7 triệu tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Đến nay cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM, tăng 11,3% so với cuối năm 2020; 1.331 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 176 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được

Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Đến tháng 7/2023, cả nước đã có 9.852 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với 5.069 chủ thể là HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, tổ hợp tác.

Một số khó khăn, hạn chế trong xây dựng NTM cần khắc phục, giải quyết được chỉ ra tại hội nghị là hệ thống văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình ở cấp trung ương chậm được ban hành; một số địa phương còn lúng túng, chậm ban hành các văn bản quy định. Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 - 2025 theo phân cấp... Mục tiêu phấn đấu năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Phần đầu

thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí đề nghị các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ, người dân về xây dựng NTM, đặc biệt phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị. Triển khai có hiệu quả 11 nội dung của chương trình, 6 chương trình chuyên đề trọng tâm. Tiếp tục triển khai các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực thực hiện chương trình; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt, đồng thời có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao năm 2022 (đợt 1).

Trên 500 suất quà trao cho hội viên nhân dịp 27/7

Sáng ngày 17/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức trao quà cho hội viên là thương binh, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đoàn đã đến trao quà, đồng viên CCB Đoàn Mạnh Lương, phường Phú Khánh; thương binh Trần Đức Phần, xã Tân Bình và CCB Lê Công Lý bị nhiễm chất độc da cam, phường Quang Trung. Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh và hội CCB các huyện, thành phố trao trên 500 suất quà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Những suất quà được trao tận tay các CCB trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ thể hiện sự quan tâm của các cấp hội CCB đối với những hội viên là thương binh, người nhiễm chất độc da cam.

Khánh thành nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Sáng ngày 17/7, Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái Bình tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Dung, thôn Định Cư, xã Đông Trà.

Bà Dung thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền phải ở trong căn nhà đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ bà Dung kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân hỗ trợ ngày công xây dựng. Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà rộng 60m² với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng đã hoàn thành.

Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị đến đối tượng người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển của tỉnh.

NGÂN HUYNH

TIẾN ĐẠT

KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI BỆ ĐỒ CHO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN



Nhà máy JinYang Electronics Vina đi vào hoạt động từ tháng 4/2023 chuyên sản xuất linh kiện điện tử.

Không chỉ có vị trí lý tưởng, hệ thống giao thông kết nối, khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái còn có hạ tầng đồng bộ, chính sách hỗ trợ thiết thực từ nhiều phía giúp các nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án với tiến độ thần tốc, sớm đi vào hoạt động. Đây chính là địa điểm đầu tư được đánh giá là bệ đỡ cho các dự án phát triển.

Đổi thay từng ngày

Hạ tầng KCN với hệ thống giao thông, chiếu sáng, cây xanh và những công trình, dự án được thi công suốt ngày đêm khiến KCN Liên Hà Thái tràn đầy sức sống, đổi thay từng ngày. Ông Bùi Văn Huyền, thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên chia sẻ: Mong mỏi lớn nhất của người dân chúng tôi khi bán gia đất thực hiện đầu tư KCN là các dự án sớm đi vào hoạt động, tạo việc làm cho lao động địa phương. Thực sự chúng tôi rất ngỡ ngàng, chỉ trong 2 năm mà KCN đã được hình thành, nhiều nhà máy đã được xây dựng xong, bắt đầu sản xuất. Chúng tôi phấn khởi vì thấy đất đai không bị lãng phí và con em địa phương không phải đi xa tìm việc làm nữa.

Sau gần 2 năm, KCN Liên Hà Thái đã thu hút được 11 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, với tỷ suất vốn đầu tư cao, các dự án được lựa chọn đầu tư vào KCN Liên Hà Thái thực sự là những nhà đầu tư có chất lượng hàng đầu hiện nay tại Thái Bình và khu vực. Với năng lực sẵn có, các nhà đầu tư đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó 3 dự án chỉ sau hơn 1 năm đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động gồm nhà máy Ohsung Vina Thái Bình, nhà máy Lotes Việt Nam, nhà máy

JingYang Electric. Những dự án khác như Greenworks, Nam Tài đang ngày đêm tập trung xây dựng, phần đầu hoàn công, bắt đầu sản xuất trong năm 2023.

Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT xã Thụy Liên cho biết: Cảm nhận của bà con và địa phương thấy các nhà đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp đều đầu tư, thi công dự án rất nhanh. Nhiều dự án đi vào hoạt động, nhiều dự án đang xây dựng và hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng hiện đại. Nhờ KCN Liên Hà Thái, diện mạo nông thôn bấy giờ khác hẳn, hiện đại và sầm uất, nhiều người đi xa về đều ngỡ ngàng trước sự đổi thay của quê hương.

Có dự án - có hạ tầng

Để các nhà đầu tư thứ cấp có thể triển khai dự án với tốc độ nhanh như thời gian qua, một trong những yếu tố quan trọng đó là hạ tầng KCN Liên Hà Thái luôn có sẵn, đồng bộ và có sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị. Ông Lê Đình Đáp, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) cho biết: Ngay từ lần đầu nhà đầu tư đến Liên Hà Thái, chúng tôi đã có sự phân loại về ngành nghề và sự phù hợp để định hình vị trí khu vực trong KCN. Trong quá trình đàm phán, chúng tôi cung cấp cho họ những trình tự thủ tục, bước đi thực hiện một dự án tại Việt Nam. Khi họ trở thành đối tác thực sự, chúng

tôi giúp họ thiết lập hồ sơ dự án từ khâu lập quy hoạch chi tiết đến giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, thời gian hoàn tất các thủ tục để có thể khởi công xây dựng được rút ngắn. Đặc biệt, trong quá trình tương tác với khách hàng, chúng tôi cũng đánh giá được khả năng đáp ứng về hạ tầng, san lấp mặt bằng, về điện, đường, cấp thoát nước để tập trung hoàn thiện, sẵn sàng tất cả mọi điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án.

KCN Liên Hà Thái được tỉnh xác định là dự án trọng điểm và quyết tâm xây dựng trở thành KCN tiên phong, kiểu mẫu trong Khu kinh tế Thái Bình. Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng - yếu tố then chốt trong đẩy nhanh thực hiện dự án và thu hút đầu tư KCN được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tập trung chỉ đạo, triển khai; trong đó, huyện Thái Thụy và các địa phương trong vùng dự án thực hiện rất tích cực để giao đất cho nhà đầu tư.

Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thái Thụy cho biết: Bên cạnh làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chúng tôi còn phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động cho KCN Liên Hà Thái. Cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo lực lượng công an huyện bảo đảm công tác an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu vực

dự án giúp các doanh nghiệp, đơn vị thi công yên tâm, xây dựng đúng tiến độ.

Thực hiện đúng cam kết

Khi các nhà đầu tư đến Thái Bình nghiên cứu đầu tư luôn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư... Quan điểm nhất quán và xuyên suốt của tỉnh là "Doanh nghiệp vươn mình, Thái Bình phát triển".

Trong 11 dự án đầu tư vào KCN Liên Hà Thái có 9 dự án FDI. Các nhà đầu tư nước ngoài đến Liên Hà Thái đều cảm nhận được sự thiện chí chào đón và sự chân tình của cơ quan chức năng trong hợp tác đầu tư phát triển. Mới đây nhất, Công ty Pegavision quyết định đầu tư dự án nhà máy sản xuất kính áp tròng mềm và các thiết bị quang học y tế với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Ông Yang Te Sheng, Tổng giám đốc Công ty Pegavision chia sẻ: Một trong những lý do để Pegavision đầu tư vào Thái Bình đó là cảm nhận được sự chân tình, trân trọng và cam kết mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền tỉnh cũng như các sở, ban, ngành chức năng dành cho nhà đầu tư.

Là cơ quan quản lý và cũng là đầu mối hỗ trợ các nhà đầu tư khi đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh có rất nhiều hình thức hỗ trợ. Ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục về quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, thủ tục xây dựng, đất đai, môi trường. Chỉ rõ trách nhiệm của nhà đầu tư phải làm gì, các cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì. Đặc biệt, có những thủ tục liên quan đến các cơ quan trung ương như Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương... Ban phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, đồng hành cùng nhà đầu tư thực hiện với thời gian ngắn nhất.

Ông Đặng Văn Bắc, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn theo dõi tiến độ từng dự án, đồng thời phối hợp với các nhà đầu tư giải quyết khi có phát sinh vướng mắc. Hiện Ban đang xây dựng cuốn cẩm nang hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính từ bước chấp thuận chủ trương đầu tư đến sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh công khai, minh bạch thông tin, chính sách, đây cũng chính là sự cam kết của chính quyền tỉnh nói chung, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh nói riêng trong tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư yên tâm đầu tư, hoạt động cũng như góp phần thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình, vào KCN Liên Hà Thái trong thời gian tới.

KHẮC DUẤN

HƯNG HÀ CẦN XỬ LÝ ĐỨT ĐIỂM VIỆC XÂY DỰNG CẦU TRÁI PHÉP

Kênh cấp 1 Đào Thành thuộc địa phận xã Liên Hiệp (Hưng Hà) là kênh tưới, tiêu chính phục vụ cho các địa phương lân cận sản xuất. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên tuyến kênh này đã xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên xây dựng công trình cầu trái phép đầu nối với tuyến đường ĐH.65, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cản trở dòng chảy, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ tháng 11/2022 ông Nguyễn Văn Chanh, thôn Khuồi, xã Liên Hiệp đã tự ý xây dựng cầu trái phép đầu nối với tuyến đường ĐH.65 tại Km1+400 để thuận tiện đi lại. Cây cầu được xây dựng bắc ngang kênh cấp 1 Đào Thành của xã Liên Hiệp sang khu vực của ông Chanh thuộc địa phận xã Tân Hòa với thiết kế gồm: các hệ thống mô cấu đỡ bê tông cốt thép, mặt cầu làm bằng thép với chiều rộng 4m, chiều dài 14m, 3 trụ cầu đỡ bê tông cốt thép đặt dưới lòng kênh. Ngoài việc cản trở dòng chảy, cây cầu trên lại được xây dựng nối trực tiếp với tuyến giao thông huyết mạch của huyện làm mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ông Đặng Văn Nhuệ, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cho biết: Ngay sau khi nắm bắt việc ông Chanh tự ý xây dựng công trình cầu trái phép khi chưa có sự thống nhất, chấp thuận từ chính quyền địa phương và các lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cùng lãnh đạo 2 xã Liên Hiệp và Tân Hòa về thống nhất biện pháp xử lý vi phạm

giám sát của chính quyền địa phương; đến ngày 8/2/2023, chúng tôi tiếp tục kiểm tra yêu cầu gia đình ông Chanh tự tháo dỡ cầu hoàn thành trước ngày 30/2/2023 nhưng đến nay gia đình ông Chanh vẫn chưa tự tháo dỡ.

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà cho biết: Khi phát hiện việc gia đình ông Chanh tự ý xây cầu, chúng tôi lập biên bản và yêu cầu gia đình tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu khi mới bắt đầu xây kê bên phần đất xã Tân Hòa. Thế nhưng gia đình ông Chanh vẫn tranh thủ xây mô cấu khi chúng tôi không có mặt. Việc xây dựng cấu làm thu hẹp mặt cắt dòng kênh, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn xã và khu vực. Về lâu dài, khi mở rộng nâng cấp tuyến đường ĐH.65 sẽ phải di chuyển mô cấu, do đó chúng tôi đề nghị địa phương tiếp tục vận động gia đình ông Chanh tự tháo dỡ công trình.

Trước sự việc trên, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành Công văn số 337/UBND-TCD, ngày 24/4/2023 giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp UBND xã Liên Hiệp kiểm tra, xem xét, giải quyết; báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện trong thời gian sớm nhất.

Trong cuộc họp ngày 4/7/2023 tại xã Liên Hiệp gồm lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cùng lãnh đạo 2 xã Liên Hiệp và Tân Hòa về thống nhất biện pháp xử lý vi phạm

xây cầu trái phép của gia đình ông Nguyễn Văn Chanh, ông Hoàng Văn Thụy, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hưng Hà khẳng định: Việc gia đình ông Chanh xây dựng cầu là vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Mặc dù các cơ quan quản lý đã lập biên bản nhiều lần và gia đình tự cam kết tháo dỡ nhưng đến nay hiện trạng công trình vẫn chưa thực hiện tháo dỡ. Để giải quyết vi phạm này, chúng tôi thống nhất tham mưu cho huyện phương án xử lý hành chính gia đình và buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu gia đình không thực hiện tháo dỡ chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Thống nhất hoàn thành công trình trước ngày 30/8. Bên cạnh đó, chúng tôi tham mưu cho huyện cần có quy hoạch cụ thể người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt sau tháo dỡ công trình vi phạm.

Việc người dân xã Liên Hiệp tự ý xây dựng cầu trái phép nếu không ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm sẽ tạo tiền lệ xấu. Trong trường hợp này, nhiều người bản khoăn tại sao công trình vi phạm vẫn được tiến hành xây dựng và hoàn thành, phải chăng do buông lỏng quản lý hay việc lập biên bản yêu cầu đúng thi công chỉ được làm cho có lệ?

THANH TRUY



Cây cầu bắc ngang kênh cấp 1 Đào Thành gia đình ông Nguyễn Văn Chanh tự ý xây dựng.